



สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
(องค์การมหาชน)

# (ร่าง) กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ

	ความรู้ (Knowledge)	ทักษะ (Skills)	ผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช้ (Application Outcome)	จริยธรรมและความรับผิดชอบ (Ethic and Responsibility)
<b>ระดับ 1</b>	มีความรู้พื้นฐานเพื่อใช้ทำงานในอาชีพนั้น	มีทักษะพื้นฐานในการทำงานประจำ	ทำงานตามกระบวนการ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ ภายใต้การสนับสนุนควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด	ส่งมอบผลงานตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด
<b>ระดับ 2</b>	มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานในอาชีพนั้น	มีทักษะในการทำงานตามวิธีการปฏิบัติงานในอาชีพนั้น	ทำงานตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ภายใต้การสนับสนุนและชี้แนะ	ส่งมอบผลงานที่เกิดจากขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
<b>ระดับ 3</b>	มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานในอาชีพนั้น	มีทักษะในการเลือกใช้วิธีการ เครื่องมือ วัสดุ สารสนเทศได้ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ที่แตกต่าง	ทำงานตามแบบแผนหรือมาตรฐาน และตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างานภายใต้แนวทางการปฏิบัติงานที่กำหนด	ส่งมอบผลงานที่เกิดจากขั้นตอนการทำงานตามแบบแผนหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยมีการรายงานผลหรือความก้าวหน้าของงานอย่างต่อเนื่อง
<b>ระดับ 4</b>	มีความรู้ในการประยุกต์หลักการและแนวความคิดหลักในการปฏิบัติงานในอาชีพนั้น	มีทักษะในการวิเคราะห์เพื่อปรับใช้วิธีการ เครื่องมือ วัสดุ สารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ที่แตกต่าง	ทำงานตามแบบแผนหรือมาตรฐาน และตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างานภายใต้การปฏิบัติงานที่แตกต่างด้วยความร่วมมือประสานงานกับผู้อื่น หรือหน่วยงานอื่น	ส่งมอบผลงานที่เกิดจากการทำงานตามแบบแผนหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยมีความร่วมมือและประสานงานกับผู้อื่น รายงานผลหรือความก้าวหน้าของงานอย่างต่อเนื่อง และคำนึงถึงเป้าหมายของงาน
<b>ระดับ 5</b>	มีความรู้ในหลักการหรือทฤษฎี และเทคนิควิธีในการวิเคราะห์วิธีปฏิบัติงานในอาชีพนั้น	มีทักษะในการนำผลการวิเคราะห์ มาปรับใช้วิธีการ เครื่องมือ วัสดุ สารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ที่แตกต่าง	สามารถตัดสินใจได้โดยอิสระในงานที่ซับซ้อน หรือในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน	กำกับ ดูแล แผนการปฏิบัติงาน หรือโครงการให้สามารถส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย
<b>ระดับ 6</b>	มีความรู้ในหลักการ หรือทฤษฎี และเทคนิควิธีเกี่ยวกับการพัฒนาการปฏิบัติงานในอาชีพนั้น	มีทักษะในการนำผลการวิเคราะห์ มาปรับใช้ในสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนและในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	แก้ปัญหาที่ซับซ้อน หรือพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย	รับผิดชอบในการส่งมอบงานด้วยวิธีการที่สามารถเพิ่มผลิตภาพ และกระตุ้นให้คนในอาชีพมีความรับผิดชอบ
<b>ระดับ 7</b>	มีความรู้ในหลักการ หรือทฤษฎี และเทคนิควิธีเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติงานในอาชีพนั้น	มีทักษะการทำงานและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (มีเหตุมีผล เป็นระบบ) และมีความเป็นอิสระและสามารถประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนา	แก้ปัญหาที่ซับซ้อน หรือปัญหาที่ไม่คาดคิด ด้วยการพัฒนาและทดสอบวิธีปฏิบัติงานใหม่ก่อนนำไปสู่การปฏิบัติ	รับผิดชอบในการส่งมอบงานด้วยวิธีการที่สามารถเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างสำนึกให้คนในอาชีพมีความรับผิดชอบ
<b>ระดับ 8</b>	มีความรู้ในหลักการ หรือทฤษฎีและเทคนิควิธีในการประเมินค่าในการปฏิบัติงานในอาชีพนั้น	มีทักษะในการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้	เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน หรือประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน ด้วยนวัตกรรม	เป็นแบบอย่างในการเป็นผู้มีความรับผิดชอบ

## หมายเหตุ

แต่ละมาตรฐานอาชีพ พึงกำหนดให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัลกับด้านภาษาต่างประเทศ และจรรยาบรรณในวิชาชีพไว้ด้วย ซึ่งการกำหนดสมรรถนะด้านดิจิทัล และสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศนี้ให้ขึ้นกับความต้องการระดับสมรรถนะของแต่ละอาชีพ